

ที่ JKNGB-002-11/2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องสินทรัพย์และบริการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทฯ กับบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ (1) เข้าทำสัญญาเช่าโกดังเก็บสินค้า กับบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด (2) ต่ออายุสัญญาเช่ารถยนต์สำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ กับบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด และ (3) ต่ออายุสัญญาให้บริการด้านบุคลากร กับบริษัท สุธัทสน์ ซัดเจน จำกัด ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ จนสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างสัญญา และการลงนามในสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเข้าทำรายงาณดังกล่าวของบริษัทฯ กับบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด และบริษัท สุธัทสน์ ซัดเจน จำกัด ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลของรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องสินทรัพย์และบริการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เอกสารแนบ 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

1) สัญญาเช่าพื้นที่ก่อตั้งเก็บสินค้า

วันที่ทำรายการ	:	วันที่ 1 ธันวาคม 2562
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	:	ผู้เช่า/ผู้รับบริการ คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผู้ให้เช่า/ผู้บริการ คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด (“ผู้ให้เช่า”)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	:	1) นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการของผู้ให้เช่า โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี (น้องสาวของนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี) 2.1 เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้เช่า โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ลักษณะของการทำรายการ	:	บริษัทฯ เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 1) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 2) ที่ตั้งทรัพย์สิน : โฉนดเลขที่ 3082 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผังเช่าเช่ากรุงเทพฯ 3) ขนาดพื้นที่เช่า : 240 ตารางเมตร เพื่อใช้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการจัดงานกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 4) อัตราค่าเช่า : ค่าเช่า 60 บาท/ตรม./เดือน คิดเป็นเดือนละ 14,400 บาท 5) ระยะเวลาสัญญา : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (และสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 3 ปี) โดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำสัญญาเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ จนสำเร็จลุล่วงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างสัญญาและการลงนามในสัญญา

<p>ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ</p>	<p>: เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงกันตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วมีมูลค่า 518,400 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท) ซึ่งเมื่อนับมูลค่ารายการระหว่างกันในครั้งนี้กับมูลค่ารายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้เช่าในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,382,400 บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) ทั้งนี้ มูลค่ารวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ถือเป็นรายการขนาดกลาง ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ</p>	<p>: เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดงานกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Superstar Marketing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น งานแถลงข่าวเปิดตัวกับลูกค้า งาน JKN Mega Showcase เป็นต้น จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สถานที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การจัดงานต่างๆ ของบริษัทฯ</p>
<p>กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย</p>	<p>: นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีความเห็นใดๆ ในวาระนี้</p>
<p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>: คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเช่าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่เช่า ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 3082 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เนื้อที่รวมประมาณ 240 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บทรัพย์สิน มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์การจัดงานต่างๆ การเช่าพื้นที่ที่ก่อตั้งเก็บสินค้าดังกล่าว จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ</p> <p>นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะดวกทางด้านการคมนาคม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการของบริษัทฯ และเมื่อพิจารณาอัตราค่าเช่า 60 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็น 14,400 บาทต่อเดือนแล้ว ถือเป็นอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นอัตราเดียวกับสัญญาฉบับเดิม (ระยะสัญญา 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2562) ที่บริษัทฯ เช่ากับบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นและรับทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นว่ามีที่เหมาะสม</p>
<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>: มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท</p>

2) ต่ออายุสัญญาเช่ารถยนต์ (1 ปี)

วันที่ทำรายการ	: วันที่ 1 เมษายน 2563
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	: ผู้รับบริการ คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”) ผู้ให้บริการ คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด (“ ผู้ให้บริการ ”)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	: 1) นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการของผู้ให้บริการ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ (น้องสาวของนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ) 2.1 เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้บริการ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ลักษณะของการทำรายการ	: บริษัทฯ รับบริการใช้รถยนต์สำหรับผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้ 1) รายการบริการเช่าทรัพย์สิน 2) ประเภททรัพย์สิน : รถยนต์จำนวน 3 คัน 3) รายละเอียดของ : 1. รถยนต์ผู้บริหาร BENZ: VITO 115 – CDI ปี 2017 ทรัพย์สิน 2. รถยนต์ผู้บริหาร BENZ: E200 CDI Sedan ปี 2012 3. รถยนต์ผู้บริหาร TOYOTA: CAMRY ปี 2014 เพื่อใช้เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร 4) อัตราค่าบริการ : 1. BENZ: VITO 115 – CDI ปี 2017: 17,000 บาทต่อเดือน 2. BENZ: E200 CDI Sedan ปี 2012: 38,000 บาทต่อเดือน 3. TOYOTA: CAMRY ปี 2014: 17,000 บาทต่อเดือน 5) ระยะเวลา : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2663 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเช่าทำสัญญาเพื่อเช่าทำรายการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ จนสำเร็จลุล่วงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างสัญญาและการลงนามในสัญญา
ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ	: เป็นรายการเช่าทรัพย์สิน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงกันตลอดระยะเวลาที่ บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วมีมูลค่า 864,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาท)ซึ่งเมื่อนับมูลค่ารายการระหว่างกันในครั้งนี้กับมูลค่ารายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้เช่าในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,382,400 บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ทั้งนี้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ถือเป็นรายการ

		ขนาดกลาง ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ	:	เพื่อใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	:	นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีความเห็นใดๆ ในวาระนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยสารทั้ง 3 คัน เพื่อใช้เป็นรถยนต์โดยสารสำหรับผู้บริหารนั้นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากพิจารณาแล้วค่าราคาค่าเช่านั้นคุ้มค่ากว่าการซื้อ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ และไม่ต้องมีภาระในเรื่องการบำรุงรักษา ตลอดจน การทำประกันภัย การต่อทะเบียนรถยนต์ นอกจากนี้ราคาค่าเช่าที่ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ถือว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าในท้องตลาด และเป็นอัตราเดียวกับสัญญาเช่าเดิม (ระยะสัญญา 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) ซึ่งได้ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นว่ามีความเหมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	:	มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

3) ต่ออายุสัญญาบริการด้านบุคลากร (1 ปี)

วันที่ทำรายการ	:	วันที่ 1 มกราคม 2563
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	:	ผู้รับบริการ คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการ คือ บริษัท สุทัศน์ ซัดเจน จำกัด (“ผู้ให้บริการ”)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	:	นายอชิระ สุธีสถาพร 1) เป็นบิดาของนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 2) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการ ของผู้ให้บริการ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ลักษณะของการทำรายการ	<p>: บริษัทฯ ใช้บริการด้านบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) การใช้บริการ : ใช้บริการด้านบุคลากรในระดับปฏิบัติการ เช่น พนักงานขับรถ หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานแม่บ้าน พนักงานช่าง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ เป็นต้น</p> <p>2) จำนวนบุคลากร : ประมาณ 22 คน</p> <p>4) อัตราค่าบริการ : ค่าบริการต่อคนแต่ละตำแหน่งงานอยู่ระหว่างจำนวนเงิน 16,500 บาท ถึง 17,856 บาท ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งประมาณว่า ค่าใช้จ่ายบริการข้างต้นทั้งปีรวมค่าทำงานล่วงเวลาแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยอัตราค่าบริการต่อคนต่อเดือนในหลายตำแหน่งงานนี้ ไม่สูงกว่าอัตราค่าบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการใช้บริการอยู่ในปัจจุบันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นทั่วไป</p> <p>5) ระยะเวลาสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่ออายุสัญญาเป็นรายปี)</p> <p>โดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำสัญญาเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับเรื่องดังกล่าว แทนบริษัทฯ จนสำเร็จลุล่วงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความในร่างสัญญาและการลงนามในสัญญา</p>
ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ	<p>: เป็นรายการใช้บริการด้านบุคลากร โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเกี่ยวข้องกันตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการแล้วมีมูลค่าไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ซึ่งเมื่อนับมูลค่ารายการระหว่างกันในครั้งนี้กับมูลค่ารายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้เช่าในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,382,400 บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาท) ทั้งนี้ มูลค่ารวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ถือเป็นรายการขนาดกลาง ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ	<p>: เพื่อลดภาระการบริหารจัดการบุคลากรระดับปฏิบัติการ ลดภาระในการดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน มีความคล่องตัวในการปรับเพิ่ม/ลดจำนวนได้ตามความเหมาะสม และการใช้บริการจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถให้บริการที่ตอบสนองได้ตรงความต้องการของบริษัทฯ ได้ดีกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการทั่วไป</p> <p>โดยการต่อสัญญาในคราวนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนบุคลากร พนักงานขับรถ จากสัญญาฉบับเดิมจำนวน 6 คน ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้บริหารซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p>
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	<p>: นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีความเห็นใดๆ ในวาระนี้</p>

<p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>: คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว กับบริษัท สุทัศน์ ชัดเจน จำกัด มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีอัตราค่าบริการใกล้เคียงกับผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ เคยใช้บริการ และใกล้เคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นทั่วไป ในขณะที่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สามารถให้บริการที่ตอบสนองได้ตรงความต้องการของบริษัทฯ ได้มากกว่า</p> <p>นอกจากนี้อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับสัญญาบริการฉบับเดิม (ระยะสัญญา 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) ซึ่งได้ผ่านความเห็นและรับทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงเห็นว่ามีเหมาะสม</p>
<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>: มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท</p>